

ด่วนที่สุด

ที่ กบ ๐๐๒๓.๖/ว ๔ ค.๖๕



ถึง ที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

ด้วยจังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กรมควบคุมโรคได้จัดทำโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการจ่ายสารทากันยุงให้กับผู้ป่วยโรคติดต่อ นำโดยยุงลายและมาตรการ ๔ เน้น ๔ เดือน เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด และแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามนโยบายการจ่ายสารทากันยุงให้กับผู้ป่วยโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย และมาตรการ ๔ เน้น ๔ เดือน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไป โดยมีกิจกรรมประเมินผลภาพรวมโครงการ จึงขอความอนุเคราะห์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตอบแบบประเมินการดำเนินงานตามนโยบายการจ่ายสารทากันยุงให้กับผู้ป่วยโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย และมาตรการ ๔ เน้น ๔ เดือน

ดังนั้น จังหวัดกระบี่จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบประเมินการดำเนินงานตามนโยบายการจ่ายสารทากันยุงให้กับผู้ป่วยโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย และมาตรการ ๔ เน้น ๔ เดือน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งส่งมาพร้อมนี้ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

โทร. ๐-๗๕๖๑-๑๘๘๘

จรรยาบรรณ

# ด่วนที่สุด



ดำเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมการป  
เลขที่ ๐๖๖๐  
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓  
เวลา \_\_\_\_\_

ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๓๙๕๖

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากกรมควบคุมโรคว่า ได้จัดทำโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการจ่ายสารทากันยุงให้กับผู้ป่วยโรคติดต่อมาโดยยุงลาย และมาตรการ ๔ เน้น ๔ เดือน เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด และแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามนโยบายการจ่ายสารทากันยุงให้กับผู้ป่วยโรคติดต่อมาโดยยุงลาย และมาตรการ ๔ เน้น ๔ เดือน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อมาโดยยุงลาย และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไป โดยมีกิจกรรมประเมินผลภาพรวมโครงการ ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แบบประเมินการดำเนินงานตามนโยบายการจ่ายสารทากันยุงให้กับผู้ป่วยโรคติดต่อมาโดยยุงลาย และมาตรการ ๔ เน้น ๔ เดือน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอบแบบประเมินการดำเนินงานตามนโยบายการจ่ายสารทากันยุงให้กับผู้ป่วยโรคติดต่อมาโดยยุงลาย และมาตรการ ๔ เน้น ๔ เดือน ภายในวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ และสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ <https://shorturl.asia/BFnSg> หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้



กองสาธารณสุขท้องถิ่น

กลุ่มงานป้องกันโรค

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๖ / ๐๘ ๑๑๗๔ ๓๗๓๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวรัตนภรณ์ สองแก้ว

นางสาวยุวภาณี ช่วยเทศ